

Gabay sa Spiritual Defense Course Transcript

(0:00 - 9:49)

Welcome kapatid at ito nga ang Spiritual Defense course kung saan ka matututo kung paano depensahan ang sarili mo sa spiritual Looking forward ako para mapakilala ko nga sa inyo kung ano ang mga pinak-importanting konsepto sa kung ano nga ba ang spiritual na pagdidepensa at kung ano ang mga pamamaraan kung paano natin gagawin ito Enjoy po at God bless! Para masulit ang course na ito ay kailangan tapusin mo ang lahat ng mga video tapos gawin mo kung ano ang mga payo ko na nandito kung hindi mo masyado naintindihan ang mga konsepto ay pwede mong balikan ang mga konsepto na ito para talagang mamaster mo ang mga konsepto na nandito. Ang mundo na ito ay isang digmaan ang pinakakalaban natin sa lahat ay ang kasamaan at ang kakampi natin ang ating kabutihan. So lahat ng mga bagay dito sa mundo ay delikado dahil sa tentasyon na daladala nila.

At ang kasama dito ay ang mga spiritual na atake na pag-uusapan niya natin kung ano ang mga ito mamaya. Pero importante ay malaman natin na digmaan ito at hindi lang tayo basta-basta pabanjing-banjing dito na wala tayong iniintindi ng mga panganib sa paligid natin. Ang nagpapahina sa ating lahat ay ang kasalanan Ang kasalanan din ang dahilan kung bakit nga tayo binagsak dito bilang mga tao para magdusa sa mundo na puno ng paghihirap.

Para manalo tayo sa digmaan na ito ay kailangan nga natin maging banal. Kumbaga iwasan natin yung kasalanan gawin natin kung ano ang kabutihan at kung nagawa natin ito ay hindi tayo masyadong tatablan ng mga spiritual na atake. Lalo na kapag may sarili na tayong spiritual na proteksyon na angkop at sapat para dun sa mga spiritual na atake sa ating paligid Kung mayroong digmaan sa physical na pwedeng magsapakan sakitan o patayan ang mga tao gamit ang physical or material na mga pamamaraan.

Mayroon ding spiritual na digmaan na pwedeng gumamit nga ng tinatawag na magic, sorcery, at kung ano man ang tawag dito sa mga spiritual na pag-atake na mga ito. Kung kaya kailangan nga natin matuto, magingat, katulad ng hindi naman tayo basta lang magpapabaril sa mga taong may barel o hindi tayo pupunta sa mga lugar na alam naman nating delikado na may mga magnanakaw or slasher or mga kidnapper or di kaya mga murderer, mga mamamatay tao. Ganon din ang kailangan nating gawin na magingat tayo sa mga tao na may spiritual na kapangyarihan na pwede tayong pasakitan sa spiritual na paraan Ang spiritual na atake ay ang mga atake sa ating mga katawan na ginagamitan nga ng hindi material or hindi physical na mga pamamaraan Kung baga gumamit nga dito ng dasal, orasyon o di kaya mga mahiwagang kahoy halaman at iba pa Kasama na din dito yung mga insekto o hayop na kapag dinasalan mo nga o may orasyon ay pwede mong pagganahin para nga pasakitan ang mga tao.

So kung baga ang spiritual na atake ay ang atake na ginagamitan ng spiritual na mga pamamaraan. Pero kahit nga na wala kang kasalanan na nagpapahina sa spiritu mo or wala kang masyadong kasalanan kasi lahat naman tayo ay may kasalanan kahit papaano pero magaan Kaya lang kapag wala kang mortal na kasalanan halimbawa pwede ka rin matamaan ng spiritual na atake dahil ito ay atake. Katulad ng physical na atake kapag hindi ka umiwas sa bala ay mababaril ka kahit na wala kang kasalanan doon sa tao na nagbaril halimbawa na damay ka lang.

So kailangan magingat ka doon sa mga atake sa'yo Kung halimbawa may bulletproof vest ka kahit binaril ka nakadepensa ka. Kahit na may pasak ka or may sugat ka ay hindi ka mamamatay kumbaga hindi masyadong naging malakas ang epekto ng bala sa'yo. Ganun lang din may spiritual na digmaan katulad din ang material na digmaan.

Kailangan matuto ka sa kung ano yung mga atake paano dumepensa. At binigay ko na nga sa inyo kung ano ang pinaka-importante sa ating depensa ay ang pagdasal nga at pag iwas sa mga kasamaan at paggawa ng kabutihan. Pero bukod pa doon ay may kailangan tayong mga matutunan para tayo ay makaiwas nga sa mga spiritual na atake at hindi tayo mamatay sa spiritual na digmaan.

Siyempre mga kapatid makakaiwas tayo rito kaya nga kailangan natin matutunan kung ano ang mga batas sa mga spiritual na atake para magawa natin kung ano ang tama at maiwasan natin kung ano ang mali para maligtas tayo makaiwas tayo sa lahat ng mga spiritual na atake at ang mga masamang epekto ng mga ito. Kaya nga ako nagturo ng course na ito para matutunan nyo. Maraming ibat-ibang klase ng spiritual na atake tatalakayin ko ang ibat-ibang klase ng spiritual na atake na ito pero ang pinaka-importante lang na malaman ninyo ay ang spiritual na atake ay ang pag-atake sa atin na gumagamit nga ng hindi material o mga physical na pamamaraan.

Gumagamit ng mahiwaga or milagroso or spiritual na paraan ang mga ito. Pero ganoon pa rin. Ang intention ay malakit sa tao dahil nga atake ito.

Kaya kailangan natin matuto magdepensa sa mga ito. Maraming ibat-ibang klase ng mga spiritual na atake pero ang pinaka-karaniwan nga sa kanilang lahat ay hindi material or physical ang kanilang mga pamamaraan sa kung paano sila gawin. At lahat ito ay nakaka-apekto sa lahat ng mga klase ng mga tao.

Kahit na sino ka, kung hindi ka nga sumunod sa batas ng spiritual na digbaan ay matatamaan ka ng mga ito. Kailangan tayong lahat magingat para hindi tayo masaktan sa mga spiritual na atake. Ang usog ang pinaka-basic ng spiritual na atake ibig sabihin lang nito ay inisip ka ng isang tao at kadalasan ay may halong inggit ang ganyang pag-iisip.

Pero kahit nga walang halong inggit ay pwede makausog tayo sa kapwa nating tao dahil lang sa pag-iisip natin palagi sa kanya or pagchismis tapos maapektohan sya depende

rin sa pagkasensetibo nya. Kasama na rin ito doon sa tinatawag na evil eye kapag may mga tao ay nagusog. Medyo papunta na rin doon sa sunod na spiritual na atake na tinatawag nga nating sumpa pero kahit nga na parang medyo napatingin ka lang na ano ba yung tao na yun ay pwede kang makausog sa kapwa mong tao depende sa kalakasan din ng spirito mo at sa pagkasensetibo ng tao na nausogan mo.

So ang usog kumbaga yan ang pinaka-basic bago nagiging sumpa ang isang pag-iisip natin sa kapwa nating tao. Ang sumpa naman ito yung next na hakbang sunod na hakbang doon sa tinatawag nating usog dahil ang sumpa ay nagmumula sa galit na mula sa puso ng mga tao na nasaktan. So halimbawa ay nasaktan ka.

Ang puso mo na galit doon sa tao nakasakit sayo ay magdudulot ng sumpa doon sa tao na nakasakit sayo. So kumbaga normal sya at kadalasan ito nga talaga ang nangyayari sa mga tao So may mga sumpa mula sa mga ninuno. Halimbawa kung halimbawa naging masama yung mga anak or mga apo nila ay susumpaan nila yung mga anak or apo o yung buong angkan.

Pwede rin sumpaan yan So dahil sa galit yan mula sa puso isa yan sa pinakamabigat na sumpa dahil nga ay sumpa yan mula sa mga ninuno natin. Kaya huwag sana tayo magpatikas ng ating mga ulo at makikisama tayo sa mga ninuno natin. Respetuhin natin sila.

Tapos may sumpa doon sa mga tao na nasakta natin susumpaan tayo. Matatamaan tayo nyan Tapos yung mga iba naman na tao na nagsumpa sayo dahil sa inggit nila. Nakakaapekto rin yan.

Pero hindi kasing bigat ng mga sumpa na talagang ikaw yung may kasalanan kung bakit nagalit sila. Lahat ng klase ng sumpa ay nakakaapekto sa atin kung kaya mas maganda nga. Sa abot ng kaya natin ay huwag tayong magpagalit ng mga tao.

Huwag tayong mang apak or mang abuso kasi masusumpaan tayo. Tapos kung sensitibo nga ang tao na nasusumpaan siya ng mga tao na inggit sa kanya. Kailangan niya ng mga spiritual na protection katulad ng Habakke spiritual.

Mas lalo na yung tao pala na nausugan kasi yun yung mas sensitibo na madali lang siya mausugan. Ang sumpa ay nagdudulot nga ng kabigatan sa buhay ng kamalasan o di kaya ng kapangitan. Ang kulam naman ay ang sadyang atake ng profesional.

Kasi yung sumpa yun yung parang amateur lang dahil nga ay galit lang ng tao. Tapos yun ang nakadulot ng sumpa. Pero ang kulam gumamit na talaga ng orasyon ng dasal at marunong gumawa ng mga tinatawag nga nating magika or black magic na gumamit nga ng manika, mga halaman mga kahoy at iba pang mga bagay na hindi gumagalaw na makukuha natin sa kalikasan.

Lahat yan ay pwedeng gamitin para mang kulam sa mga tao. Kasama na dito yung

tinatawag nating tegalpo, palipadhangin Sabi saya, ang kulam naman ay tinatawag na paktol. Ang kulam pwedeng gamitin para pasakitan ng target sa matagal na panahon o di kaya patayin agad.

Pwedeng gamitin din ang kulam para magpahirap or magpapangit sa mga tao. Maraming pwedeng gawin sa pagkukulam. Ang barang naman ay spiritual na atake na gumagamit ng mga insekto o hayop para pasakitan ang target.

Ang importanteng pagkakaiba nito sa kulam ay hindi gumagalaw ang mga ginagamit ng mangkukulam mga kahoy, halaman at mga buhangin, gano'n Tapos, yung mambabarang naman ay gumagamit ng mga insekto o hayop. Pero ang mangkukulam at mambabarang ay gumagamit sila pareho ng mga dasal at orasyon para pagganahin yung mga tinatawag nilang magic or sorcery. Ang pinakabisik ng barang ay nangingitlog ang mga insektong pinapasok sa katawan para ito ay pasakitan hanggang mamatay.

Pero meron din naman na ibang klase ng barang na mangangagat ng yung mga insekto o di kaya ay mambubulabog lang sa mga tao sa bahay o hindi papatulogin. Halimbawa, pupunoyin ng langgam o nangbubuyog yung kama o yung bahay. So maraming klaseng barang na pwedeng gawin.

(9:49 - 10:48)

Nagbigay lang ako sa inyo ng ilang example. Ang aswang naman ay isang tao na naimpeksyonan ang kanyang dugo para magkaroon siya ng kondisyon na kailangan niyang kumain ng dugo or karne ng hayop o ng tao. Minsan nagkakaroon ng problema ang mga tao sa aswang dahil nagdi-disrespeto nga ang mga tao sa aswang.

Hindi dapat gawin yan. Mas mabait na nga yung mga aswang sa ngayon. Marami sa kanila ay nagtatali na lang sa kanilang sarili para hindi sila lumabas ng gabi para mangain ng mga tao.

Dahil nga ay hindi naman nila gusto gawin ang pagkain sa karne o dugo. Nagkaroon lang talaga sila ng sakit sa kanilang dugo. Sila ay magkaroon ng hunger or ng pagnanasa gutom para sa karne at dugo.

Dahil nga dito sa sakit na ito na spiritual ay nabibigyan din sila ng mga kapangyarihan na lumipad. Tapos mabilis din silang kumilos at pwede rin silang maging hayop o mga halimangwa na marunong kumain ng tao. Tapos nagiging malakas sila.

(10:48 - 11:13)

Ang ilan sa kanila pwede rin sila na magkaroon ng aura na maganda na lalaki o babae sila. At yun nga ay yung nagagamit nila na pangakit para kumain ng mga tao. So kailangan natin magingat kasi baka aswang pala yung kausap natin.

Pero hindi naman nakakatakot ang mga aswang kapag nakisama ka sa kanila. Lalo na kapag halimbawa ay kapit bahay mo sila. Basta ay nakisama ka sa kanila ay hindi ka nila aanohin.

(11:13 - 11:29)

Mas mahirap pa nga na maging kapit bahay ang magnanakaw kesa aswang. Importante lang gawin ay respetuhin ang mga aswang para hindi ka nila aatakihin. Pero kung aatakihin ka ay mahirap na paalisin sila dahil nga ay kung naiinsulto mo sila sa pagbibiro.

(11:29 - 12:33)

Halimbawa yung parang ginagano mo yung sundang, yung bolo. Ayaw nila yung sound na ganun. So isa yun sa iniinsulto mo sila.

Tapos hinahamon mo. At meron din kapag gumagawa ka ng biro tungkol sa mga aswang na hindi naman maganda yun ang mangyayari sa'yo na kahantingin ka nila kahit nasaan ka. Huwag niyo sanang subukan.

Kung gusto niyong subukan kayo na bahala. Pero ang sinasabi ko nga sa inyo ay huwag niyo sanang subukan para hindi kayo magkaroon ng problema sa mga aswang. Kasi tao rin naman sila.

Nagkaroon lang sila ng infeksyon sa dugo. Tapos isa pang atake na pwedeng mangyari sa inyo ay kung subukan nila na in-convert nga kayo, maging aswang kayo. May papakain sila na itlog sa inyo para kayo ay maging aswang.

So ilalagay nila yan sa pagkain tapos papakain nila sa'yo. So yun, isa na kailangan niyong pag-ingatan nga at kailangan niyo ng proteksyon katulad ng Habakli Spirit Wall na meron kami na binibenta para makaiwas kayo dun sa mga ganyang klaseng atake sa aswang. Kasi magiging aswang na rin kayo.

Magiging infeksyon na rin sa dugo nyo. Tapos hindi na kayo normal na tao. Maaring makasakit kayo sa maraming tao dun.

(12:33 - 13:01)

Lason. Merong mga material na lason na pwede talagang ilagay sa mga pagkain natin. Pero bukod dun ay may mga spiritual na gumagamit ng orasyon.

Ng mga tintawag nga na manglalason or hiloanon. So meron talaga silang mga kapangyarihan na dahil sa binigay sa kanila sa kabataan nila at may mga orasyon sila. Kaugnay din sa mga pagkilos sa buwan ay kailangan mo magingat sa mga ganyan kasi pwede kang malason.

(13:01 - 15:16)

Dahil lang sa pagtapik sa'yo kailangan magtapik ka ulit sa parehong paraan para lang hindi ka malason nila. Tapos may mga orasyon na kailangan mo nga sana ng mga spiritual na protection para hindi ka malason sa ganyan. Pero ang pinakakoman yung tapik.

So pag tinapik ka magtapik ka rin para hindi ka malason. Ang sapi naman, pinasukan ka ng spiritual o ibang spiritual na hindi sa'yo at magiging iba yung personalidad ng katawan mo or yung pagka ikaw. Kasi iba na yung spiritual na nagmamaneho sa'yo.

Maaaring malaman mo kung ano yung mga nangyayari sa'yo or minsan nga ay mawawala sa memory mo hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa'yo kasi nga ay nawala ka dun sa katawan. Tapos ito ay hindi man masyado matagal. Ang gayuma ay mahiwagang pagakit para mapamahal ang isang target sa nanggayuma or sa kliyente ng nanggayuma.

Ang gayuma naman ay maaaring isang spiritual na atake na mabuti o masama. Kasi yun nga binahagi ko dun sa video ko na pwedeng gamitin ang saktong gayuma kapag ito ay nagtutulong sa mga tao na magbalikan lalo na yung mga mag-asawa para yung broken family ay maayos. Pero kapag yung gayuma naman ay ginamit mo para magsira ng mga pamilya or di kaya ay mangloko lang, manglande yun yung mga masasama na paraan ang paggamit ng gayuma.

Pero ang gayuma nga ay pwedeng gamitin sa mabuti o masama depende sa kung paano ito gamitin. Ang mga gayuma na hindi ginagamit sa tamang paraan ay madaling masumpaan or maputol dahil kung magkaanak ang ginayuma or nanggayuma ay magkakaroon sila ng pagbaklas doon sa gayuma na yun. Pero kung ginamit ang gayuma sa saktong paraan, katulad ng ginagawa namin sa ritual ay hindi ito masusumpaan at magdudulot nga ito ng pagkaayos sa pamilya.

Pwede rin natin gamitin ang gayuma para baguhin ang ugali ng tao para maging mas mabait siya kesa sa masama or bisyosong ugali niya. So gaya na sinabi ko sa inyo ay pwedeng gamitin ang gayuma sa mabuti o masama depende sa paggamit natin. Siyempre kapag ginamit natin sa pang abuso lang or pang lande na hindi na nga masaya yung ginayuma natin at hindi umaayos yung ugali nung nanggayuma or nagpagayuma ay hindi maganda ang pagkakagawa ng ritual sa gayuma na yan.

(15:17 - 16:05)

Ang tamang ritual sa paggayuma ay nagkakaroon ng maayos na pagmamahalan ang couple na ginayumahan natin. Ang atake naman sa kaluluwa ay kadalasan nangyayari dahil nga ay meron tinatawag na hungry ghost or yung mga kaluluwa ng ating mga ninuno or mga tao na nandun sa lugar na kung saan nga may kaluluwa ay hindi sila

naalayan or narespeto ng maayos kaya nga sila ay nagagalit. At ang ginagawa nila nga paminsan ay sumasapi sila or sumasanib sa mga tao para mag hiramintado para iparamdam kung ano nga ang nararamdaman nila na hindi sila naalayan ng maayos at meron nga sila kadalasan na kalagayan na hindi sila nakapagpanaw ng maayos lalo na kapag violent ang mga naging kamataya nila.

(16:05 - 17:29)

Wala sila sa masyadong maayos na lugar sa kabilang mundo. Maharin nasa madilim silang lugar sa purgatorio o di kaya sa impierno. Depende na lang yan sa kung ano ang naabot nila.

Maharin din na magdulot ng kamalasan or sakit ang mga kaluluwa lalo na sa mga kamag-anak o di kaya sa mga tao na nagdulot nga ng sakit doon sa kaluluwa na yon. So kumbaga yung mga tao na pumatay doon sa kaluluwa na yon ay mumultuhin dahil nga galit ang kaluluwa doon sa ginawa nila. Pwede rin naman mangyari na kapag nakasira tayo sa lugar ng mga engkanto o di kaya nagsuway tayo doon sa mga batas ng mga engkanto ay pwede tayong atakihin ng mga engkanto.

Madalas mangyari ito kapag meron tayong sisirain ng mga puno na alam naman natin o nararamdaman dapat sana natin na ito ay malaking mga kaharian ng mga engkanto o di kaya ay maghuhukay tayo ng mga ginto na sinabihan naman tayo na hindi sana dapat tayo maghukay sa mga lugar na yon dahil nga ay kaharian din ng mga engkanto yan. Maaaring pumatay ang mga engkanto o di kaya ay magdulot ng malalang mga sakit o kamalasan sa mga tao na sumuway sa mga batas o sumira sa mga kaharian ng mga engkanto. O di kaya kapag gumawa kayo ng mga nakakapaginsulto o nakakasakit sa mga engkanto katulad ng pagtapon ng asin sa mga lugar na alam nyo naman na may mga engkanto doon.

(17:29 - 18:36)

So sana ay huwag natin gawin yan kasi yan ang makakadulot sa atin ng mga pagsakit sa ating mga sarili. Ang kadalasan sinasabi ng mga manggagamot na sumasapi ang engkanto na nagpapasakit sa mga tao ay kung hindi naman sila nakasira doon sa lugar ng mga engkanto. Ay hindi manggugulo ang mga engkanto.

Kadalasan ang mga sumasapi or sumasanib nga sa mga tao na pinapasapi ng mga manggagamot ay mga kaluluwa na nagkukunawa rin mga engkanto para lang maspansinin sila. Sa totoo lang, kawawa ang mga engkanto dahil hindi naman talaga engkanto ang problema kundi ang mga kaluluwa na kapag hindi rin maayos yung pagpano nila ay nagkukunawa rin nalang sila or napupuntal sila talaga sa mga mababang lugar sa mga engkanto. Depende sa kung ano ang kaso.

May iba't ibang paraan tayo para nga makadepensa tayo sa mga spiritual na atake. At

gaya nga nang sinabi ko sa inyo, doon sa unang bahagi ng video na inuulit ko ngayon ay ang kabanalan natin, ay ang pinakamaganda na depensa natin para sa lahat ng mga spiritual na atake. Ito yung pundasyon sa lahat ng bagay.

(18:36 - 19:03)

Lahat ng ating mga nararanasan, nakamalasan, o sakit sa ating mga buhay na material man or spiritual ay may nakakibat na kakulangan sa ating kabanalan or yung tinataga natin ng mga kasalanan. So kaya kailangan natin talaga na iwasan yung mga kasalanan at gawin ang kabutihin. Sundin natin yung landas ng kabanalan hanggang sa katapusan para tayo ay magtagumpay at hindi tayo basta-basta matakake sa spiritual.

(19:03 - 25:34)

Importante na hindi tayo manakit sa kapwa nating tao or engkanto, at lalo na sa mga anghel o sa Diyos, maging maingat tayo sa ating isip, salita at gawa para hindi tayo makapanakit sa kahit anong paraan. Pero kahit gayon pa ma na hindi tayo makapanakit ay mayroon pa rin chance na maatake tayo ng spiritual pero hindi na ganoon kabigat kung sakali. Kahit na hindi tayo nakapanakit dito sa buhay na ito, ay maaaring may spiritual na atake pa rin na tumalab sa atin dahil sa mga kasalanan natin sa mga nakaraang buhay.

Yes mga kapatid, totoo ang reincarnation, kaya may ibang buhay tayo na kailangan nating isipin na meron talagang mga maaari tayong nagawa sa nakaraan na nakadulot nga ng ganitong klaseng spiritual na atake sa buhay na ito. Kailangan natin magingat na hindi tayo makapanakit sa mga ibang tao na magdudulot ng galit mula sa kanila at dahilan iyon para gawan tayo ng mga spiritual na atake, kaya huwag sana natin sila bigyan ng kahit anong dahilan na atakehin tayo, spiritual man or material. Depensahan natin ang sarili natin pero huwag tayong magsisimula ng gulo.

Kailangan natin magdasal araw-araw dun sa gabay sa pagdasal na tinuturo ko sa inyo, at kung nagmission kayo at nagme-meditate kayo sa tinuturo ko, ay mabibigyan kayo ng ibang-ibang mga klaseng dasal at orasyon na magagamit nga ninyo sa pagdepensa sa inyong sarili sa spiritual na paraan. Kaya magsikap sana tayo sa pagdasal dun sa gabay sa pagdasal at sa pagmeditate para makakuha tayo ng informasyon at orasyon tapos gamitin natin ang mga yan na tinuturo sa atin ng spiritual Meron kaming binibenta na Habak de Spiritual kung gusto nyo Ang Habak de Spiritual ay may 189 na klase ng Pahauling Ulian or Healing Magic Wood na dinasalan nga ng pinakamalakas na mga orasyon para ito ay maging napakamabisang panghabang buhay na proteksyon mula sa lahat ng mga spiritual na atake So kung meron kayong budget para dyan ay sana ay maklik nyo yung link at makabili kayo sa Habak de Spiritual. Ang Habak de Spiritual ay gumagana sa kada tao.

Ang 189 na klase ng Pahauling Ulian na ito ay sinunog sa 7 Semana Santa or Holy Week

para ito ay naging napakalakas Ang inooffer din namin na servisyo ay ang ritual para tanggalin ang mga spiritual na atake para matanggal kahit anuman ang mga spiritual na atake na tumalab na sayo. So kapag mayroon kang sakit na hindi malaman ng doktor kung ano yun at marami ka nang pinuntahan ng mga manggagamot na hindi ka naman napapagaling ay subukan nyo ang ritual namin para tanggalin ang mga spiritual na atake at marami na po akong napagaling hindi nyo kailangan pumunta dito sa Sekihor. Kahit nasaan po kayo ay pwede kayong ritualan para tanggalin ang mga spiritual na atake ninyo.

Meron pong bayad ang mga ritual at depende yan sa kaso ninyo, depende sa sitwasyon ninyo. Kaya sana ay bigyan nyo kami ng picture at ipaliwanag nyo kung ano ang sitwasyon ninyo para malaman namin ang lahat ng mga detalye para malaman namin din kung magkano ang magiging ritual para sa inyo. Pwede nyo rin gawin ang ritual sa sumbalik pero separate na bayad pa ito sa ritual sa pagtanggal sa mga spiritual na atake ito ay kung gusto nyo isumbalik or ibalik sa pinanggalingan ang lahat ng mga spiritual na atake na nasa inyo so kung gusto nyo ibalik sa mga nagsumpa sa inyo, nagkulam, nagbarang ay pwede nyo gawin ang ritual sa sumbalik para mangyari ayun makakapaghiganti kayo pero sa tamang paraan dahil ibabalik lang natin na parang salamin or boomerang ang lahat ng mga spiritual na atake na pinadala sa inyo PM lang po kayo or email para sa detalye.

Click nyo rin ang link na ilalagay ko sa description ang pinaka magagawa din natin kung seryoso na kayo pero kailangan ay siguraduhin nyo na seryoso talaga kayo ay ang pagmisyon sa landas ng kabanalan bilang mga official inkantaong misyonaryo kasi ang mangyayari kapag nagseryoso ka na talaga sa kabanalan bilang isang inkantaong misyonaryo ay makakaipon ka ng points at enerhiya para lumakas ang spiritual mo at dahan dahan matutulungan ka na lumakas ang iyong pagdepensa sa lahat ng mga spiritual na atake at mababayaran mo yung mga karma mo na kailangan mong pagbayaran para hindi ka na masyadong maapektuhan ng mga sumpa o di kaya iba pang mga spiritual na atake dito sa katagalan ng panahon at lalo na kapag nagtagumpay ka na sa misyon at makakauwi ka na nga rin sa pinanggalingan mo sa mundo ng mga inkanto kasi lahat nga tayo, gaya ng sinasabi ko sa mga iba kong video ay mula sa mga mundo ng mga inkanto bilang mga hari o reina na binagsak tayo dito para magsisi tayo sa ating mga kasalanan kaya kapag nakabayad na tayo sa lahat ng mga kasalanan natin na yun ay uwi na tayo, kaya ang maganda ay magmisyon kayo para sa spiritual na pagdepensa sa lahat ng mga spiritual na atake pero bukod pa dun ay para mababayaran nyo yung karma nyo at makauwi na kayo sa magandang paraiso na pinanggalingan nyo congrats sa pagtatapos mo sa course na ito ito ang mga basics para malaman mo ang mga iba't ibang mga spiritual na atake sana nakatulong ito para mas lumawak nga ang kaalaman mo at mas makadepensa ka kahit pa paano sa lahat ng mga spiritual na atake na ito ang pinakaunang kailangan nga natin gawin ay maging aware sa iba't ibang spiritual na atake para matuto tayong magdepensa sa mga ito kapatid sana

makabahagi ka ng feedback mo tungkol sa course na ito, kumbaga kamusta ang course para sayo makakatulong yan para mas marami pa akong matulungan sa course na ito kapatid sana maibahagi mo ang course na ito sa mga kaibigan mo lalo na ang mga tao na sa tingin mo ay makikinabang talaga sa kaalaman na ito na malaman nila kung ano nga ba ang spiritual na pagdepensa sa kanilang mga sarili nag i-invite ako sa iyo kapatid na mastuklasin pa kung ano nga ba ang spiritual magmeditate ka sa free third eye meditation ko at basahin mo ang mga gabay at sundin mo yung ibang mga video courses ko kung gusto mo magmission sa landas ng kabanalan bilang isang official na inkantaong missionary ay sana ay makasign up ka by email o di kaya sa pag message sa akin sa facebook ng mga detaly pagkatapos mo basahin ang gabay sa pagmission ilalagay ko po ang link sa description at ang sign up para sa email newsletter ko sign up ka lang para malaman mo kung may mga events or courses na papalabas maraming salamat po mga kapatid at God bless